



ที่ ปช ๐๐๑๗.๓/ว. ๗๖๕ ศ

ถึง รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผอ.รมน.จว. อัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ผู้บังคับการกองบิน ๕ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน

ตามที่จังหวัดกำหนดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยได้ประชุม
ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้นำ
รายงานการประชุมดังกล่าวลงเว็บไซต์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (www.prachuapkhirikhan.go.th) แล้วหาก
ท่านต้องการแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งสำนักงานจังหวัดทราบ ก่อนวันประชุม สำหรับการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ กำหนดประชุมวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุม ดังนี้

๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานที่หัวหน้าส่วนราชการได้รับการแต่งตั้งใหม่หรือได้รับการแต่งตั้งไปดำรง
ตำแหน่งที่อื่น หรือส่วนราชการได้รับมอบนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงานจากต้นสังกัดขอให้ นำแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการประชุม

๒. ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่จะนำเรื่องเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และประสงค์ที่จะ
แจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ประกอบการประชุม ขอให้แจ้งเรื่องพร้อมจัดทำเป็นแผ่น CD (POWER POINT) และ
เอกสารที่จะเผยแพร่ (จำนวน ๑๘๐ ชุด) ให้สำนักงานจังหวัด ก่อนวันที่ ๒๕ ของเดือน

๓. ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่แจ้งวาระการประชุมไม่ทันตามข้อ ๒ และประสงค์จะแจ้งวาระให้ที่
ประชุมรับทราบในระเบียบวาระอื่นๆ ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการก่อนการประชุม และหากมีเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไปแจกจ่ายเอกสารในการประชุมก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.

๔. กรณีส่วนราชการ/หน่วยงาน มีความประสงค์ที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารของ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไปแจกจ่ายเอกสารก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.

อนึ่ง สำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้จัดเจ้าหน้าที่นำผู้เข้าประชุมฯ
สวดมนต์ก่อนการประชุมฯ ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย



[Handwritten signature]

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร. ๐-๓๒๖๐-๓๙๙๑-๔ ต่อ ๖๓๘๑๗
โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๓๙๙๕
E-mail : orawan_srisorn@hotmail.co.th